

จงมีพลังด้วยการตระหนักรู้ถึงการเกิดเป็นบราห์มินของลูกและทำให้ทุกคนมีพลัง

วันนี้ คำพูดที่แสนหวานอันหลากหลายของการจดจำระลึกถึงในความรักและสร้อยคอไข่มุกแห่งความรักของลูกๆที่น่ารัก ทุกคนมาถึงบัพดาตาค่อนเวลาอมฤต ความรักของลูกๆทำให้แม้กระทั่งบัพดาตาก็หลอมรวมอยู่ในมหาสมุทรแห่งความรัก บัพดาตาเห็นว่าลูกแต่ละคนมีพลังของความรักที่ไม่ขาดตอน พลังของความรักนี้ทำให้ลูกทุกคนเป็นโยคีที่ง่ายดาย บนพื้นฐานของความรัก ลูกกำลังอยู่เหนือสิ่งดังสุดทั้งหมดและก้าวไปข้างหน้ามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ บาบามาเห็นลูกแม่แต่คนเดียวที่ไม่เคยสัมผัสถึงการได้รับความรักอันแสนพิเศษและน่ารักจากบัพดาตาและดวงวิญญาณพิเศษ การเริ่มต้นของชีวิตบราห์มินของทุกดวงวิญญาณบราห์มินเริ่มต้นด้วยพลังแห่งความรัก พลังแห่งความรักของการเกิดเป็นบราห์มินนี้ได้กลายเป็นพรและกำลังทำให้ลูกก้าวไปข้างหน้า ดังนั้น วันนี้จึงเป็นวันพิเศษของความรักระหว่างพ่อกับลูกๆ ลูกแต่ละคนได้ประดับพวงมาลัยให้แก่บัพดาตาในหัวใจของลูกด้วยสร้อยคอไข่มุกแห่งความรักจำนวนมากมาย พลังอื่นๆทั้งหมดก็หลอมรวมกันในวันนี้ แต่พลังของความรักได้ปรากฏออกมา บัพดาตาจึงหลุดหายไป ในมหาสมุทรแห่งความรักของลูกๆ เช่นกัน

วันนี้เรียกว่าวันแห่งความทรงจำระลึกถึง (การตระหนักรู้) วันแห่งความทรงจำระลึกถึงไม่ใช่เพียงแค่วันแห่งการระลึกถึง พ่อบราห์มาเท่านั้น แต่บัพดาตากล่าวว่า: วันนี้และตลอดไปจงจดจำระลึกถึงการตระหนักรู้ในรูปแบบต่างๆทั้งหมดที่บัพดาตาได้เตือนลูกตั้งแต่วันที่ลูกเกิดมาจนถึงตอนนี้ จดจำลูกประจำของการตระหนักรู้ในรูปแบบเหล่านั้นไว้แล้วมันจะกลายเป็นลูกประจำที่ยาวมาก การตระหนักรู้แรกที่ลูกทุกคนได้รับคืออะไร? ลูกจดจำบทเรียนแรกได้ใช่หรือไม่? จันเป็นใคร การตระหนักรู้นี้ได้ให้การเกิดใหม่แก่ลูก และมันได้เปลี่ยนแปลงทัศนคติ สายตา และความตระหนักรู้ของลูกทันทีที่ลูกจดจำการตระหนักรู้เช่นนั้น ลูกก็มีประกายแห่งความสุขทางจิตวิญญาณในดวงตาและบนใบหน้าของลูก ลูกจดจำความตระหนักรู้ได้ ในขณะที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาสวดมนต์และหมนลูกประจำ หากลูกจดจำความตระหนักรู้ได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้กระทั่งความตระหนักรู้เดียวตั้งแต่เวลาอมฤตจนกระทั่งเวลาที่ลูกกลายเป็นคารมาโยคี ความตระหนักรู้นี้จะทำให้ลูกมีพลัง เพราะเมื่อความตระหนักรู้ของลูกเป็นเช่นไร ลูกก็จะพัฒนาพลังนั้นตามนั้นโดยอัตโนมัติ เหตุนี้เองวันนี้จึงเรียกว่าวันแห่งความทรงจำระลึกถึงและเป็นวันแห่งพลังด้วย ทันทิที่พ่อบราห์มาปรากฏต่อหน้าลูก และทันทีที่สายตาของพ่อทอดมองมายังลูกดวงวิญญาณ ลูกก็จะได้รับพลัง ลูกทุกคนล้วนมีประสบการณ์ ลูกทุกคนมีประสบการณ์ใช่หรือไม่? ไม่ว่าลูกจะเห็นท่านในรูปที่มีตัวตน หรือไม่ว่าลูกจะสัมผัสท่านในสภาพที่อะแวกในขณะที่ได้รับการหล่อเลี้ยงจากรูปที่อะแวก ทันทิที่ลูกพูดว่า "บัพดาตา" จากหัวใจของลูกในหนึ่งวินาที ลูกก็จะได้รับพลังโดยอัตโนมัติ ดังนั้น โอ้ ดวงวิญญาณผู้ทรงพลังเวลานี้จึงทำให้ดวงวิญญาณอื่นมีพลังด้วยพลังของลูก ลูกมีความกระตือรือร้นเช่นนี้ใช่หรือไม่? ลูกมีความกระตือรือร้นลูกต้องทำให้ดวงวิญญาณที่ไร้พลังมีพลังใช่หรือไม่? บัพดาตาเห็นว่ามีความกระตือรือร้นที่ดีมากในทุกหนแห่งที่จะทำให้ดวงวิญญาณที่อ่อนแอมีพลัง

ลูกกำลังวางแผนโปรแกรมสำหรับชีพราตรีด้วยความงดงามและโอฬารตระการตาอย่างมาก ลูกทุกคนมีความกระตือรือร้นใช่ไหม? ลูกมีความกระตือรือร้นเช่นนี้หรือไม่? ผู้ที่มีความกระตือรือร้นที่จะแสดงความมหัสจรรย์ในชีพราตรีปีนี้ ยกมือขึ้น! แสดงความมหัสจรรย์เช่นนั้นที่ความปั่นป่วนจบสิ้นลงและมีชัยชนะ: ว้า! ว้า ดวงวิญญาณที่ทรงพลัง! ว้า! ทุกโซนมีแผนรายการแล้ว ปัญหาบักวางแผนไว้เช่นกัน นี่เป็นสิ่งที่ดี อย่างน้อยให้สักหยดหนึ่งแก่ดวงวิญญาณที่กำลังเร่ร้อน แก่ดวงวิญญาณที่กระหาย และแก่ดวงวิญญาณที่ไร้ความสงบ ท้ายที่สุดแล้ว พวกเขาคือพี่น้องชายหญิงของลูก ลูกรู้สึกเมตตาต่อพี่น้องชายหญิงของลูกใช่หรือไม่? ทุกวันนี้ ในช่วงเวลาของภัยพิบัติเหล่านี้ พวกเขาก็จดจำระลึกถึงพระเจ้า แต่พวกเขา ยังจดจำซักดีและเทพ เช่น พินเนส หนุมาน และเทพอื่นๆเป็นอย่างมาก แล้วพวกเขาเหล่านั้นคือใคร? ลูกคือพวกเขาเหล่านั้นใช่หรือไม่? พวกเขาจดจำลูกทุกวัน พวกเขาร้องเรียก: "ผู้มีเมตตา ผู้มีความเห็นอกเห็นใจ! จงมีเมตตา! จงมีความเห็นอกเห็นใจ! ให้ความสงบและความสุขแม้เพียงหยดเดียว!" พวกเขากระหายน้ำหนึ่งหยดจากลูก โอ้ซักดี โอ้เหล่าเทพ เสียงของดวงวิญญาณที่ไม่มีความสุขและกระหายน้ำไม่มาถึงลูกหรือ? เสียงนั้นกำลังมาถึงลูกใช่หรือไม่? เมื่อบัพดาตาได้ยินเสียงเรียก ท่านก็ระลึกถึงซักดีและเหล่าเทพ ดังนั้น ดาดีจีจึงได้สร้างโปรแกรมที่ดี บาบาชอบสิ่งนี้ ทุกวันคือวันแห่งการจดจำระลึกถึง แต่ในวันนี้ ลูกได้รับพลังทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการจดจำระลึกถึง เวลานี้ บัพดาตาได้บอกกับ

ลูกๆทั้งหลายในทุกหนแห่งว่า ตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึงชีพรাত্রี จงมีเป้าหมายพิเศษในหัวใจของลูกว่าจะให้หนึ่งหยดและให้สาส์นผ่านความคิด คำพูด ความสัมพันธ์ และสายสัมพันธ์ของลูกในรูปใดรูปหนึ่งแก่ดวงวิญญาณให้ได้จำนวนมากที่สุด อย่างแน่นอน จบสิ้นการพร่ำบ่นที่มีต่อลูก ลูกๆคิดว่าวันแห่งการทำลายล้างยังไม่ปรากฏชัด และดังนั้นลูกก็จะสามารถจบสิ้นการพร่ำบ่นต่อลูกได้ทุกเมื่อ แต่ไม่ใช่เลย! หากลูกไม่จบสิ้นการพร่ำบ่นนั้นในตอนนี ลูกจะได้รับการพร่ำบ่นจากผู้คนที่ถามว่า: “ทำไมคุณไม่บอกเราก่อนล่ะ เราก็คงจะได้ทำอะไรบางอย่างไปแล้วเหมือนกัน” ตอนนี้ พวกเขาจะพูดว่า “โอ้ พระภู!” ดังนั้น ให้พวกเขาได้หยดหนึ่งของมรดกบางอย่าง ให้เวลาพวกเขาบ้างเช่นกัน ดับกระหายพวกเขาได้แม้เพียงหยดเดียว สำหรับผู้ที่กระหายน้ำ แม้กระทั่งหยดเดียวก็มีความสำคัญมาก ดังนั้น นี่คือโปรแกรมใช่หรือไม่? บัพดาดาไม่เพียงแต่แสดงธงเขียวให้ลูกเห็นเท่านั้น แต่ยังตักลงด้วยว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป ลูกดวงวิญญาณที่พอใจต้องให้สาส์นแก่ดวงวิญญาณทั้งหมด อย่างน้อยในวันชีพรাত্রีทำให้พวกเขาได้พูดถ้อยคำที่หวานชื่นว่า ในวันเกิดของพ่อ พวกเขาจะได้รับสาส์นเช่นกัน จงเล่าให้ทุกคนฟังถึงความหวานของดิลคุษโกลีนี่และป้อนดิลคุษนี้แก่พวกเขา อย่าได้เฉลิมฉลองชีพรাত্রีในลักษณะที่ธรรมดาๆ แต่ให้แสดงความมหัศจรรย์บางอย่าง ลูกมีความกระตือรือร้นเช่นนี้หรือไม่? ผู้ที่อยู่ในแถวแรกมีความกระตือรือร้นนี้หรือไม่? สร้างความโอฬารตระการให้มาก อย่างน้อยก็ให้พวกเขาเข้าใจว่าชีพรাত্রีมีความสำคัญอย่างยิ่งมากเพียงใด "เป็นวันเกิดของพ่อของเรา" ให้พวกเขาได้ยินสิ่งนี้และเฉลิมฉลองอย่างมีความสุข อัจจะ

บัพดาดาเห็นว่าในเวลาอมฤต ลูกส่วนใหญ่มีความซาบซึ้งของการจดจำระลึกถึงและการได้มาซึ่งการบรรลุผลของพระเจ้าที่ดีมาก อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างในความซาบซึ้งที่ลูกมีในช่วงเวลาอมฤตกับเมื่อลูกอยู่ในสภาพคาร์มา-โยคี เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น? ในขณะที่กระทำสิ่งใด ลูกอยู่อย่างมีทั้งจิตสำนึกเป็นดวงวิญญาณและจิตสำนึกแห่งกรรม วิธีการสำหรับสิ่งนี้คือ “ในขณะที่กระทำสิ่งใด ฉัน ดวงวิญญาณนี้...” ดวงวิญญาณไหน? ลูกรู้อยู่แล้ว ลูกได้รับความเคารพตนเองในรูปแบบต่างๆของลูกดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณเช่นนี้คือผู้ที่กลายเป็นคาราวันฮาร์และทำให้ประสาทสัมผัสทางกายของเขาแสดงออกมา “ประสาทสัมผัสทางกายเหล่านี้คือคนงานของฉัน แต่ฉันคือคาราวันฮาร์ที่ทำงานผ่านคนงาน ฉันละวาง” ในโลกนี้เช่นกัน เมื่อผู้กำกับในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ให้คำแนะนำแก่เพื่อนร่วมงานหรือผู้ที่เป็นเครื่องมือในการพูด เขาจะลืมหรือไม่ว่าเขาเป็นผู้กำกับของพวกเขา? เขามีความตระหนักรู้ ฉันเองเป็นคาราวันฮาร์ดวงวิญญาณที่ทรงพลัง ดวงวิญญาณและร่างกาย – การตระหนักรู้นั้นคือหนึ่งคารันฮาร์และอีกหนึ่งคือคาราวันฮาร์ – กลับมาหลอมรวมเข้าด้วยกัน ลูกทุกคนจำสิ่งที่พ่อบราห์มาฝึกฝนในสมัยแรกๆของท่านได้หรือไม่? ลูกเห็นสมุดบันทึกไดอารี่ของท่านเล่มหนึ่งใช่ไหม? ในไดอารี่ทั้งหมดมีเพียงคำว่า "ฉันเป็นดวงวิญญาณ จาโซดา (ภรรยาทางโลก) เป็นดวงวิญญาณ ลูกคนนี้เป็นดวงวิญญาณ คนนี้เป็นดวงวิญญาณ คนนั้นเป็นดวงวิญญาณ" ท่านฝึกฝนพื้นฐานนี้อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ดังนั้นลูกต้องฝึกฝนบทเรียนแรกอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ: "ฉันเป็นใคร" ลูกต้องตรวจสอบตนเอง อย่าคิดว่า: "ยังไงฉันก็เป็นดวงวิญญาณอยู่แล้ว" มีประสบการณ์ว่าฉันดวงวิญญาณนี้เป็นคาราวันฮาร์ กำลังทำงานให้สำเร็จ คารันฮาร์แยกห่างจากคาราวันฮาร์ ลูกยังได้ยินประสบการณ์อื่นของพ่อบราห์มาเกี่ยวกับประสาทสัมผัสทางกายของท่านในฐานะคนงานของท่านด้วย ลูกได้ยินเกี่ยวกับศาลที่จัดขึ้นทุกคืนใช่ไหม? ดังนั้น ในฐานะที่เป็นนายของประสาทสัมผัสทางกายเหล่านั้น ท่านจึงถามคนงานของท่านซึ่งเป็นประสาทสัมผัสทางกายของท่านเกี่ยวกับสวัสดิภาพของพวกเขา ดังนั้นพ่อบราห์มาจึงฝึกฝนรากฐานนี้อย่างมั่นคงมาก ดังนั้น ลูกๆที่อยู่กับท่านในวันสุดท้ายของท่านได้ประสบการณ์อะไร? ได้ประสบการณ์ว่าแม้ในขณะที่กระทำสิ่งใดๆและอยู่ในร่างกาย แม้ในขณะที่เดินและเคลื่อนไหวไปมา พ่อก็สัมผัสว่าไม่มีร่างกาย แม้ว่าท่านจะต้องชำระสะสางบัญญัติกรรม ท่านก็ทำสิ่งนั้นในฐานะผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง ท่านไม่ได้รับอิทธิพลจากบัญญัติกรรมของท่าน และท่านก็ไม่ได้ให้ประสบการณ์ที่ท่านชำระสะสางบัญญัติกรรมของท่านแก่ผู้อื่น ลูกได้ตระหนักรู้หรือไม่ว่าพ่อบราห์มากำลังจะกลายเป็นอะแคว? ลูกไม่ตระหนักรู้ใช่หรือไม่? เป็นเพราะท่านได้ฝึกฝนการละวาง ฝึกฝนการเป็นผู้สังเกตการณ์ ฝึกฝนปราศจากร่าง นั่นคือ สภาพคาร์มาทิต เป็นระยะเวลาที่ยาวนานจึงได้สัมผัสกับรูปนั้นในที่สุด การฝึกฝนเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนี้มีประโยชน์มาก อย่าคิดว่าลูกจะสละละทิ้งจิตสำนึกของร่างกายของลูกในเวลาสุดท้าย ไม่เลย ประสบการณ์ของการปราศจากร่างและละวางจากร่างกายและสภาพคาร์มาทิตเป็นสิ่งที่จำเป็น ช่วงเวลาสุดท้ายของใครก็ตาม – ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้มีสุขภาพที่แข็งแรง หรือเจ็บป่วย – ก็สามารถมาถึงได้ทุกเมื่อตลอดเวลา ดังนั้นจึงควรใส่ใจต่อการฝึกฝนในการเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวางเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ไม่ว่าจะยับยั้งทิศทางธรรมชาติจะเกิดขึ้นมากมายเพียงใด สภาพที่ปราศจากร่างนี้จะทำให้ลูกละวางและเป็นที่รักของพระเจ้าได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น บัพดาดาจึงทำให้ลูกขีดเส้นใต้คำว่า "เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน" ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ให้สัมผัสกับสภาพของผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง สภาพของการเป็นคาราวันฮาร์ และสภาพที่ปราศจากร่างช้าแล้วช้าเล่า และแล้วในช่วงเวลาสุดท้าย ลูกเหล่าเทวดานางฟ้าทั้งหลายย่อมรับประกันได้ว่าจะกลายเป็นเทพอย่างแน่นอน หากลูกต้องการเป็นเหมือนพ่อ แล้วพ่อก็เป็นผู้ไม่มีตัวตนและเป็นเทวดา การเป็นเหมือนพ่อบราห์มา

หมายถึงการอยู่ในสภาพที่เป็นเทวดา เช่นเดียวกับเมื่อลูกเห็นรูปที่เป็นเทวดาในรูปที่มีตัวตน ลูกได้สัมผัสว่าพ่อ ในขณะที่ฟัง พูด หรือกระทำกิจกรรมใดๆในร่างของท่านนั้น ท่านก็ละวาง การละทิ้งงานของลูกไว้สัปดาห์และกลับมาปราศจากร่างนั้นเป็นไปได้ในช่วงเวลาสั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ทำกิจกรรมต่างๆของลูก ลูกจะต้องหาเวลาเพื่อสัมผัสกับสภาพที่ปราศจากร่างที่ทรงพลังอยู่เรื่อยๆ ลูกทุกคนคือเทวดานางฟ้า โดยการได้รับการคำจูนของการเกิดเป็นบราห์มินี่จากพ่อ ลูกกำลังทำงานของลูกในรูปที่มีตัวตนเพื่อให้สาส์น เทวดานางฟ้าละวางจากร่างกายในขณะที่อยู่ในร่างกาย ลูกได้เห็นตัวอย่างนี้ในพอบราห์มา สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ลูกได้เห็นและมีประสบการณ์กับสิ่งนี้แล้ว ลูกทุกคนที่เวลานี้เป็นเครื่องมือ ถึงแม้ว่าจะมีการขยายตัวมากมายในตอนนี้อย่างไรก็ตาม แต่ก็ไม่มีลูกคนไหนที่รับผิดชอบมากเท่ากับพอบราห์มาสำหรับความรู้ใหม่ ชีวิตใหม่ และการสร้างโลกใหม่นี้ ดังนั้นเป้าหมายของทุกคนคือการกลับมาตัดทึบกับพอบราห์มา นั่นคือ การกลายเป็นเทวดานางฟ้า การตัดทึบกับพ่อซึ่งหมายถึงการทำให้ตนเองมั่นคงในสภาพที่ไม่มีตัวตน เป็นเรื่องยากหรือไม่? ลูกรักบัปและดาดาใช่หรือไม่? ดังนั้น จึงเป็นเหมือนผู้ที่ลูกรัก เมื่อลูกมีความคิดว่าลูกต้องกลับมาตัดทึบกับพอล้วนแล้วนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่ใส่ใจซ้ำแล้วซ้ำเล่า นี่ไม่ใช่ชีวิตธรรมดา มีหลายคนที่ใช้ชีวิตธรรมดา มีหลายคนที่ทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตามไม่มีใครนอกจากลูกดวงวิญญาณบราห์มินี่จะทำหน้าที่ที่ลูกกำลังทำอยู่ได้

ดังนั้น วันนี้ ในวันแห่งความทรงจำระลึกถึงนี้ บัปดาดาจึงให้พรแก่ลูก: เข้ามาใกล้! เข้ามาใกล้! เข้ามาใกล้! ปลดปล่อยเรื่องแห่งจิตใจของลูกจากการคำจูนที่มีขีดจำกัดทั้งหมด การคำจูนที่มีขีดจำกัดทั้งหมดของความคิด คำพูด การกระทำ ความสัมพันธ์ และสายสัมพันธ์ จากนี้ไปให้มีประสบการณ์ทางจิตของการหลุดพ้นในชีวิต ราวกับว่าลูกได้รับการหลุดพ้นในชีวิตมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อัจชะ

บบาบได้รับจดหมายมากมายจากทุกหนแห่ง บัปดาดาได้รับข่าวและรายงานของชาวมธูบันที่เป็นอิสระจากความโศรกด้วย บัปดาดาพอใจกับความกล้าหาญของพวกเขา สำหรับอนาคตเพื่อที่จะอยู่อย่างอิสระอยู่เสมอ ให้สวมเกราะของพลังของความอดทนอยู่เสมอ แล้วเมื่อนั้น ไม่ว่าใครจะข่มขู่หรือล่อลวงลูกมากเพียงใด ลูกก็จะอยู่อย่างปลอดภัยอยู่เสมอ อัจชะ

ถึงดวงวิญญาณเช่นนั้นที่มีความมุ่งมั่นและเป็นตัวของการจดจำระลึกถึงอยู่เสมอ ถึงดวงวิญญาณพิเศษที่ใช้พลังทั้งหมดของพวกเขาในเวลาที่ถูกต้อง ถึงผู้ที่มีความเมตตาต่อทุกดวงวิญญาณ ถึงผู้ที่นำความคิดที่จะกลับมาตัดทึบกับพอล้วนในรูปที่มีตัวตน ถึงลูกๆที่น่ารักและพิเศษสุดเช่นนี้ รัก ระลึกถึง และนมัสตจากบัปดาดา

ถึงดับเบิลพอรเนเนอร์: ดับเบิลพอรเนเนอร์มีความซาบซึ้งสองเท่า เพราะพวกเขาารู้สึกว่า เช่นที่พอลมาจากแดนไกล พวกเขา ก็มาจากแดนไกลเช่นกัน บัปดาดาได้เห็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของลูกดับเบิลพอรเนเนอร์ นั่นคือ พวกเขาจุดตะเกียงจากตะเกียงอื่น และด้วยวิธีนี้ พวกเขาจึงได้เฉลิมฉลองเทศกาลดิวัลีของตะเกียงที่จุดแล้วของบัปดาดาในหลายประเทศ ดับเบิลพอรเนเนอร์มีความใส่ใจอย่างมากในการให้สาส์น บัปดาดาได้เห็นว่าเป็นทุกกลุ่มมีลูกๆ จาก 35 ประเทศ ถึง 40 ประเทศ ขอแสดงความยินดีด้วย! จงโอบรับต่อไปอย่างสม่ำเสมอ และในฐานะที่เป็นเทวดานางฟ้าจงให้สาส์นต่อไปในขณะที่โอบรับ นี่เป็นสิ่งที่ดี บัปดาดาไม่ได้เห็นเพียงแต่ลูกใน 35 ประเทศเท่านั้น แต่ท่านยังเห็นผู้ที่อยู่ในดินแดนอื่นๆ พร้อมกับลูกด้วย ดังนั้น ลูกคือดวงวิญญาณอันดับหนึ่งที่จะกลับมาตัดทึบกับพอล้วนใช่หรือไม่? ลูกเป็นอันดับหนึ่งหรือเป็นผู้ที่จะตามลำดับกันไป? ลูกเป็นอันดับหนึ่งหรือไม่? ลูกไม่ได้เป็นผู้ที่ตามลำดับกันไปใช่ไหม? การจะเป็นอันดับหนึ่งหมายถึงการมีชัยชนะในทุกขณะ ผู้ที่มีชัยชนะจะประกาศสิทธิ์ในอันดับหนึ่ง ลูกเป็นเช่นนั้นใช่หรือไม่? ดีมาก ลูกคือผู้ที่ได้รับชัยชนะ และจะเป็นผู้ที่ยังคงได้รับชัยชนะอยู่เสมอ อัจชะ ไม่ว่าลูกจะไปที่ไหน จงเตือนทุกคนว่าดับเบิลพอรเนเนอร์ทั้งหมดจะต้องกลายเป็นอันดับหนึ่ง อัจชะ

บัปดาดาได้มอบความรักและความทรงจำระลึกถึงมากมายจากหัวใจของท่านแก่ผู้เป็นแม่ทุกคนและผู้เป็นแม่ที่น่ารักทุกคนของเกาปาล พันดาวาสกีเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็ยาวชนหรือผู้ครองเรือน ก็เป็นมิตรร่วมทางของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าแห่งพันดาวาสอยู่เสมอ บัปดาดาได้มอบความรักและความทรงจำระลึกถึงมากมายให้แก่พันดาวาสที่เป็นมิตรร่วมทาง

ถึงดาดิ: วันนี้ลูกจดจำอะไร? ลูกได้รับพลังใจใช่ไหม? ลูกได้รับพรแห่งพลังใจ ลูกได้เล่นบทบาทที่ดีมาก ดังนั้น ขอแสดงความยินดี! ลูกได้รับพรมากมายจากทุกคน ทุกคนมีความสุขเมื่อเห็นลูก ไม่ว่าลูกจะพูดหรือไม่ก็ตาม เมื่อบางสิ่งเกิดขึ้นกับลูก ทุกคนจะรู้สึกว่ามีวันเกิดขึ้นกับพวกเขา ทุกคนมีความรักมากมาย ทุกคนมีความรักเช่นนั้น ลูกมีความรักมากมายต่อทุก

คน ความรักนี้เองที่ทำให้ทุกคนเคลื่อนไหวไป ไม่ว่าจะมิดาร์นา่มากหรือน้อยก็ตาม ความรักนี้เองที่ทำให้พวกเขาเคลื่อนไหวไป ดีมาก

อิชูดาดิ: คนนี้ก็ได้อ่านระสวะสางบัญญัติของเธอแล้วเช่นกัน (อิชูดาดิได้ล้มลงมาและต้องพักผ่อน) ไม่เป็นไร ความพยายามของคนนี้ช่างง่ายดาย บัญชีของเธอชำระสะสางได้อย่างง่ายดาย มันเกิดขึ้นได้ง่ายมากในขณะที่นอนลง ลูกได้รับความสบายเหมือนวิษณุ อัจชะ ท้ายที่สุดแล้ว ลูกก็เป็นผู้ปกป้องยักษ์ที่ตั้งแต่สมัยสหัสวรรษจนถึงปัจจุบัน มีพรมากมายสำหรับการเป็นผู้ปกป้องยักษ์

ลูกดาดิทุกคนใกล้ชิดกับบิดาดามาก ลูกเป็นเพชรพลอยที่ใกล้ชิด ทุกคนมีค่ามากสำหรับดาดิ ชุมนุมนก็ดีเช่นกัน ชุมนุมนของลูกผู้เป็นดาดิได้ปกป้องยักษ์มาเป็นเวลาหลายปีและจะยังคงทำเช่นนั้นต่อไป ความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้เป็นพื้นฐานของความสำเร็จทั้งหมด ลูกได้นำพ่อมาไว้ตรงกลาง ความเอาใจใส่ที่ลูกมีนี่เป็นสิ่งที่ดีมาก อัจชะ ลูกทุกคนสบายดีไหม?

พร: ขอให้ลูกกลายเป็นผู้เพียรพยายามอย่างง่ายดายโดยการมีทุกความสัมพันธ์กับพ่อผู้เดียวที่เป็นมิตรร่วมทางของลูก
พ่อเองก็เสนอที่จะเติมเต็มความรับผิดชอบของท่านในการเป็นมิตรร่วมทางในทุกความสัมพันธ์ อยู่กับพ่อในแต่ละความสัมพันธ์ตามเวลาและทำให้ท่านเป็นมิตรร่วมทางของลูก เมื่อลูกมีท่านเป็นมิตรร่วมทางตลอดเวลาและท่านเป็นมิตรร่วมทางของลูก ก็ไม่มีอะไรยากเลย เมื่อลูกรู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยว อย่านำใจจดจ่อพ่อในรูปของจุด แต่ให้นำรายการของการบรรลุผลของลูกมาไว้เบื้องหน้า นำเรื่องราวของประสบการณ์ที่แตกต่างกันและความสนุกสนานในช่วงเวลาต่างๆมาสู่สำนึกของลูกและสัมผัสกับความหวานชื่นของทุกความสัมพันธ์ และแล้วงานหนักใดๆก็จะจบสิ้นลง และลูกก็จะกลายเป็นผู้เพียรพยายามอย่างง่ายดาย

คติพจน์: กลายเป็นผู้ที่มีรูปแบบต่างๆ และรับรู้รูปแบบต่างๆของมายา แล้วลูกจะกลายเป็นเจ้าแห่งมายา

*** โอม ขานติ ***